



ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๒๕๐๕

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการรักษาความสงบเรียบร้อย

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๑๘๐๙๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ได้กำหนดมาตรการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยปัจจุบันสถานการณ์ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นในบางพื้นที่ เป็นเหตุให้เกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ให้ทราบถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจหลักที่สำคัญ ในด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ และเป็นผู้ที่ราษฎรให้ความใกล้ชิด เชื่อถือและศรัทธา อีกทั้งยังเป็นพนักงานฝ่ายปกครองมีอำนาจหน้าที่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ปกป้อง ค้ำครอง ดูแลความปลอดภัยให้กับราษฎร จึงเป็นกำลังสำคัญ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงขอให้อำเภอเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดังนี้

๑. การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ช่วยเหลือ นายอำเภอ เป็นหัวหน้าปกครองดูแลราษฎรในตำบล หมู่บ้าน มีหน้าที่หลักคือ การดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อย และร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและทันทั่วถึง โดยจัดให้ มีการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดให้บริการในพื้นที่ เพื่อตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยหากพบการกระทำผิดกฎหมาย หรือผู้กระทำความผิดหลบซ่อนอยู่ในหมู่บ้านให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งรายงานให้นายอำเภอทราบทันที รวมทั้งขอความร่วมมือคณะกรรมการหมู่บ้าน และราษฎรในพื้นที่คอยสอดส่องดูแลและระมัดระวัง การก่อเหตุร้าย สังเกตพฤติกรรมที่น่าสงสัยของคนแปลกหน้าหรือบุคคลที่ต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ เมื่อได้รับรายงานว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น ให้รีบไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบ และดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งรายงานให้นายอำเภอทราบในทันที

๒. สำหรับปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ด้านอื่น ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย ปัญหาชายแดน การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การชุมนุมทางการเมือง ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ การค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว เป็นหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายที่จะต้องเข้าไปทำความเข้าใจ ใกล้เกลี่ยแก้ไขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือและระงับเหตุภัยที่เกิดขึ้น โดยหมั่นออกตรวจตราพื้นที่ จัดให้มีการ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ หากพบเห็นเหตุการณ์หรือมีกรณีน่าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำ ผิดกฎหมายให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งรายงานให้นายอำเภอทราบ

/อนึ่ง...

อนึ่ง การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านเป็นอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงเน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามี การปล่อยปละละเลย อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ภายในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน โดยไม่มีการรายงานสถานการณ์ให้นายอำเภอทราบ ให้ถือว่าเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ให้นายอำเภอ พิจารณาดำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี สำหรับผลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้อำเภอนำมาประกอบการ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านซึ่งต้องทำการประเมินทุก ๔ ปี ทั้งนี้ หากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมจนมีผลงาน เป็นที่ประจักษ์ ให้อำเภอนำผลการปฏิบัติงานดังกล่าวมาประกอบการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมประจำปีด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช มณีกรรม)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๑๘๑๗